



# QUỲNH PHỤ Gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên

(Tiếp theo trang 1)

Việc tìm nguồn giới thiệu kết nạp Đảng không chỉ khó khăn ở nông thôn, ngay trong các DN cũng còn nhiều khó khăn. Theo bà Tăng Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, qua tìm hiểu thực tế, việc phát triển đảng viên trong các DN, đặc biệt là DN cổ phần, DN tư nhân gặp nhiều khó khăn. Phần lớn chủ DN chưa nhận thức đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong DN nên không mặn mà với công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Thậm chí, có chủ DN còn cho rằng việc thành lập tổ chức đảng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, mất

thời gian hợp hành, tập huấn, vì vậy họ không muốn thành lập và cũng không tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng hoạt động. Trong khi đó, nhận thức của quần chúng lại chưa cao, nhiều lao động không có nguyện vọng vào Đảng với lý do mất thời gian dự sinh hoạt chi bộ, bị phê bình, kiểm điểm nếu không hoàn thành nhiệm vụ... Mặt khác, phần lớn DN tư nhân là DN nhỏ và vừa, số lượng lao động không nhiều nên việc tạo nguồn quần chúng kết nạp Đảng cũng trở nên khan hiếm.

### Quyết tâm gỡ khó

Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh

Phụ, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn huyện kết nạp được 390 đảng viên mới. Với mục tiêu đề ra cả nhiệm kỳ kết nạp được 750 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp 150 đảng viên, Huyện ủy Quỳnh Phụ chỉ đạo các phòng, ban, địa phương triển khai nhiều giải pháp để sớm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Trên cơ sở những khó khăn trong việc tìm nguồn giới thiệu kết nạp Đảng tại địa phương và DN, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành một số văn bản tập trung chỉ đạo thực

hiện việc kết nạp đảng viên mới, trong đó tập trung chủ yếu vào 3 giải pháp chính: tạo nguồn phát triển đảng viên trong các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; tập trung phát triển đảng viên ở các trường THPT và đẩy mạnh phát triển đảng viên trong DN.

Đối với tạo nguồn phát triển đảng viên trong tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, huyện chỉ đạo tập trung chủ yếu là hội phụ nữ, hội nông dân. Qua rà soát, hiện nay số quần chúng, nhất là quần chúng là cán bộ chủ chốt ở 2 đoàn thể này tại các địa phương chưa là đảng viên chiếm trên 50%, do đó huyện yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tạo nguồn giới thiệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng và coi tiêu chuẩn là đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng khi giữ vị trí chủ chốt của các đoàn thể. Đối với phát triển đảng viên ở các trường THPT, từ năm 2023 huyện chú trọng rà soát nguồn là những học sinh lớp 12 ưu tú trong học tập và có phẩm chất đạo đức tốt để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Tháng 6/2023, có 2 học sinh ưu tú lớp 12 của Trường THPT Phụ Dực được kết nạp Đảng. Đây



Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh lớp 12 Trường THPT Phụ Dực năm học 2022 - 2023.

cũng là 2 đảng viên học sinh đầu tiên của huyện chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vinh dự là trường học đầu tiên của huyện có học sinh là đảng viên, ông Trần Duy Sử, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Đây là niềm vinh dự cho Đảng bộ nhà trường, đồng thời là động lực để các

em khối 12 của nhà trường nói riêng và các em học sinh khối 12 ở các trường THPT trong huyện nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện. Một trong những giải pháp trọng tâm thời gian tới huyện Quỳnh Phụ tập trung rà soát giới thiệu nguồn là trong các DN. Thực tế những năm qua, việc đảng

viên làm việc trong các DN đã có nhưng rất ít và các DN cũng chưa quan tâm, chú trọng trong việc giới thiệu người lao động tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Với những DN có từ 3 đảng viên trở lên cũng chưa thành lập chi bộ. Để tạo điều kiện cho việc phát triển đảng viên, tháng 6/2023 Huyện ủy Quỳnh

Phụ ban hành kế hoạch thành lập chi bộ và phát triển đảng viên trong các DN khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn huyện. Các DN khi thành lập chi bộ sẽ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên trong quá trình sinh hoạt đảng. Cùng với đó, Huyện ủy Quỳnh Phụ yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở rà soát, tuyên truyền, vận động quần chúng ưu tú trong các DN và tham mưu với chủ sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua rà soát, Liên đoàn Lao động huyện lập danh sách được trên 30 lao động trong các DN và đã được Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Với giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay huyện Quỳnh Phụ kết nạp được 90 đảng viên mới, tăng gần 20 đảng viên so với cùng kỳ, qua đó tạo luồng sinh khí mới cho Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng của huyện ngày càng vững mạnh.

Tác phẩm tham dự Giải Báo liên vùng lần thứ VIII - năm 2023.

# Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Thời gian qua, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã phối hợp nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), giúp thế hệ trẻ bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng quê hương.

Nếu như trước kia, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng chỉ được tổ chức vào các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và quân đội thì hiện nay hoạt động này được Hội CCB và đoàn thanh niên các cấp tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức sinh động, thu hút đông đảo hội viên, ĐVTN tham gia. Tháng 8 vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Phúc Khánh (Hưng Hà) đã tổ chức buổi tọa đàm "Tuổi trẻ Phúc Khánh khát vọng trường thành" với sự tham gia của hơn 150 ĐVTN. Tại tọa đàm, các CCB đã chia sẻ về lý tưởng sống của thế hệ cha anh đi trước, những nhận xét chân thật về quan điểm sống, việc học tập và làm việc của thế hệ trẻ hôm nay. Nhiều ĐVTN cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân về các lĩnh vực của cuộc sống như tình trạng học xong không có việc làm, bạo lực học đường, bạo lực

### Anh hùng Ngô Văn Lũ, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình



Tôi thường tham gia các buổi nói chuyện truyền thống cho ĐVTN nghe và trong mỗi câu chuyện của mình tôi cố gắng truyền đạt để các em hiểu được những gian khổ, vất vả mà thế hệ cha anh đã từng trải qua để giành độc lập, tự do cho dân tộc; khơi gợi trong ĐVTN tình yêu quê hương, đất nước, ý chí quyết tâm vươn lên để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tôi mong mọi ĐVTN hãy luôn cống hiến hết mình để bảo vệ và xây dựng quê hương giàu mạnh.

### Ông Trần Hữu Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà



Hội CCB huyện Hưng Hà luôn chủ trương đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, ĐVTN. Các cấp hội chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở; chủ động thông tin tình hình chính trị trong nước và quốc tế để đội ngũ báo cáo viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho ĐVTN.

gia đình, khó khăn trong tiếp cận thông tin của ĐVTN ở nông thôn... Các ĐVTN cũng kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các em. Chị Cao Thị Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phúc Khánh chia sẻ: Thông qua các câu chuyện sinh động, chúng tôi mong muốn ĐVTN hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân

tộc; lý tưởng sống của thế hệ cha anh đi trước và khơi gợi trong mỗi ĐVTN sự tôn kính, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đấu tranh, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Từ chia sẻ của ĐVTN, tôi hiểu thêm về các em, biết được tâm tư, tình cảm và những mong muốn của các em, từ đó tham mưu với nhà trường, gia đình có biện pháp giáo dục phù hợp, góp phần xây dựng phong trào đoàn ngày càng lớn mạnh.

Buổi tọa đàm của ĐVTN và CCB xã Phúc Khánh là một trong rất nhiều hình thức được liên ngành tổ chức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay. Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hàng năm, liên ngành tổ chức ký kết chương trình phối hợp, tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN dưới nhiều hình thức: Kể chuyện truyền thống lịch sử dân tộc, của quân đội; những tấm gương anh hùng liệt sĩ, những trận đánh tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa CCB

và ĐVTN, trao quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ... Thông qua các hoạt động này giúp ĐVTN hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước, sống có lý tưởng cách mạng và ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2022 đến nay, liên ngành đã tổ chức 420 buổi nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 63.000 lượt hội viên, ĐVTN. 250 hội viên, ĐVTN tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương. Hai đoàn thể đã xây dựng 293 tủ sách Bác Hồ với hàng nghìn đầu sách. Toàn tỉnh tổ chức 135 buổi sinh hoạt chuyên đề "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn" với sự tham gia của 14.150 ĐVTN. Bên cạnh đó, liên ngành tổ chức 190 buổi nói chuyện truyền thống về dân tộc, về Đảng và quân đội cho trên 37.500 lượt ĐVTN; đồng thời, quan tâm phát triển kỹ năng xã hội cho ĐVTN; tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ, bảo tàng; thăm, báo công tại các khu di tích lịch sử, địa danh để tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cùng với giáo dục truyền thống cách mạng, hội CCB và đoàn thanh niên các cấp luôn đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học thông qua thực hiện các phong trào: "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện". Hội viên CCB các cấp ủng hộ quỹ tài năng trẻ, quỹ học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho học sinh giỏi, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, tạo động lực cho ĐVTN phấn đấu trên con đường lập thân, lập nghiệp. Liên ngành tăng cường giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, hỗ trợ thanh niên làm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn ĐVTN không nghe theo các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, có quan điểm, lập trường vững vàng trước thông tin sai sự thật.

Thời gian tới, hội CCB và đoàn thanh niên các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, qua đó tạo động lực để ĐVTN vươn lên hoàn thành xuất sắc vai trò xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TIẾN ĐẠT

# Giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đình Lạc Đạo



Điện mạo mới của di tích đình Lạc Đạo sau khi được tu bổ, tôn tạo.

Đình Lạc Đạo (còn gọi là đình Cả), tổ 6, phường Trần Lâm chia sẻ: Bao đời nay, đình làng là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các cuộc họp của người dân. Thuở bé, mỗi khi đình có lễ hội, tôi thường đến đây cùng bạn bè chơi bắn bi, trốn tìm, xem chọi gà... Một năm đình tổ chức lễ hội hai lần nhưng vui nhất là tết Trung thu, thiếu nhi trong xóm được tham gia cắm trại. Thế nên, đình làng với tôi đã trở thành nơi gắn bó, gần gũi và thân thiết từ ấu thơ cho đến bây giờ.

### Những hồi ức đẹp về đình làng

Bà Trần Thu Khánh Hà, công chức văn hóa - xã hội phường Trần Lâm cho biết: Căn cứ vào 12 đạo sắc phong của triều đại nhà Nguyễn, đình Lạc Đạo được xây dựng khoảng cuối thế kỷ thứ X (thời nhà Đinh), đầu thế kỷ thứ XI (thời tiền Lê). Trước đình có dòng sông chảy dài từ cửa biển Kỳ Bó đổ về sông Trà Lý (sau này nhân dân gọi là một đoạn để làm ao đình) và có cánh đồng Quan. Năm 1038 và 1065 vua Lý Thái Tông đã về Kỳ Bó Hải Khẩu, chọn cánh đồng Quan là một trong những địa điểm làm lễ tịch điền. Đình Lạc Đạo phụng thờ đức thánh Nam Hải Đại Vương, đức Đông Hải Đại Vương, công chúa My Châu, Trần Minh Công (tức tướng quân Trần Lâm) và các vị thần có công với nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, đình là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng phục vụ

Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của ngôi đình, hiện nay nhân dân địa phương tích cực chăm sóc, bảo vệ ngôi đình. Bà Nguyễn Thị Búp là người đảm nhiệm trông coi đình gần 20 năm nay tâm sự: Từ ngày tôi mới sinh ra đã có ngôi đình này rồi, các cụ thân sinh làm đình thiêng lắm, được làm sớm nhất và to nhất lúc bấy giờ. Tôi chỉ mong có sức khỏe để trông giữ đình. Ở đây, tôi cảm thấy yên bình, tâm hồn thư thái.

### Xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích

Trải qua những thăng trầm lịch sử, đình Lạc Đạo đã hư hỏng, xuống cấp. Năm 2022, đình được tu bổ, tôn tạo trên nền móng cũ. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lâm cho biết: Đình Lạc Đạo được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 27 triệu đồng,

còn lại là nguồn lực huy động từ nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ. Quá trình tu bổ, tôn tạo được thực hiện theo đúng quy trình và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bảo đảm giữ gìn những giá trị lịch sử.

Bà Vũ Thị Hoàn, tổ 8, phường Trần Lâm chia sẻ: Di tích đình Lạc Đạo đã có từ lâu. Trước đây, đình xuống cấp trầm trọng. Với mong muốn ngôi đình của địa phương được phục dựng để người dân có nơi đi về, hương khói, gia đình tôi đã góp tiền công đức, vật liệu xây dựng để xây dựng công đình và sửa chữa một số hạng mục của di tích với số tiền trên 200 triệu đồng.

Sau khi được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, di tích đình Lạc Đạo đã đẹp đẽ, khang trang hơn. Để gìn giữ và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa, song song với việc nâng cấp, tôn tạo, cấp ủy, chính quyền phường Trần Lâm còn tăng cường quảng bá, tuyên truyền để nhân dân và du khách thập phương biết đến địa điểm ngày một đông hơn. Năm 2023, lễ hội truyền thống đình Lạc Đạo được tổ chức trong 3 ngày 28, 29, 30 tháng 9 (14, 15, 16 tháng 8 âm lịch). Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động như lễ rước đình Lộng, lễ dâng hương, tế nữ quan... Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian hấp dẫn.



Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Phúc Khánh (Hưng Hà) giao lưu chia sẻ về lý tưởng sống của thế hệ cha anh đi trước cho các bạn đoàn viên, thanh niên.